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ความเปนมาและความสําคัญของประชาคมทุงสง 

 

       จากคํากลาวรายงานการจัดงาน โดย นายอโณทัย  ธรรมกุล 
นายอําเภอทุงสง น้ัน ทานไดกลาววา จากการขยายตัวเมืองทุงสง
ของเมืองในอดีตซึ่งขาดการวางผังเมืองที่ดี ทําใหปจจุบันเกิดปญหา
ตามมาอยางมาก  จึงอยากใชโอกาสการประชุมครั้งนี้ ซ่ึงทุกภาค
สวน ทั้งเทศบาลเมืองทุงสง เทศบาลตําบลที่วัง องคการบริหารสวน
ตําบลทุกแหงในอําเภอทุงสง หนวยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนชาวอําเภอทุงสง แสดงถึงความตั้งใจและมุงม่ันที่จะแกไข
ปญหาและพัฒนาเมืองทุงสง เปนความรวมมือโดยไมคํานึงถึงเขต
พ้ืนที่  เปนความสามัคคีที่เกิดโดยปราศจากเงื่อนไข  ทุกคนมีจิต
อาสารวมกันแกไข พัฒนาทองถิ่นของตนเองใหมีการจัดการที่ดี

อยางยั่งยืน มุงใหประชาชนไดรับประโยชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

สําหรับการประชุมประชาคมเมืองทุงสง หรือการบูรณาการบริหารจัดการทองถิ่นใหทุงสงพัฒนา
อยางยั่งยืนนี้  ยังเปนการสานตองานเพื่อการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองทุงสงแบบบูรณาการ ที่ไดดําเนินการ
มาตั้งแตป พ.ศ. 2550   นับเปนการตอกย้ําความรวมมือรวมใจของชาวทุงสงอีกครั้ง โดยเฉพาะผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้ง 13 แหง ซ่ึงเปนกลไกหลักในการนํายุทธศาสตรการพัฒนาเมืองทุงสงไปสู
การปฏิบัติ รวมถึงเปนผูประสานงานราชการที่เกี่ยวของกับชุมชน และทุกภาคสวนที่เกี่ยวของใหมา
รวมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองทุงสงไปสูเปาหมายรวมกัน  

การแกปญหารวมกันแบบบูรณาการของเมืองทุงสง จะเปนตนแบบที่ดีสําหรับการบริหารจัดการ
เพ่ือการพัฒนาทองถิ่นที่องคกรอ่ืน ๆ  สามารถนําไปประยุกตใชได เพราะปญหาตาง ๆ ที่ทุกภาคสวน
ชวยกันคิด ชวยกันแก จนไดบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น จะเปน
สิ่งสําคัญตอการการขับเคลื่อนยุทธศาสตรพัฒนาเมืองทุงสงแบบบูรณาการใหเกิดความสําเร็จเปน

รูปธรรม และนําความภูมิใจรวมกันมาสูภาคีทุกภาคสวน  ทั้งนี้ ทาง
อําเภอทุงสงพรอมที่จะสนับสนุนและพรอมประสานงานกับทุกฝาย
เ พ่ือใหขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองทุ งสงประสบ
ความสําเร็จอยางยั่งยืน  

  ในประเด็นนี้ นายสุรินทร เพชรสังข ปลัดจังหวัดยะลา 
(อดีตนายอําเภอทุงสง) ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมในการกลาวเปดการ
ประชุมวา เม่ือป 2548 นายกทรงชัย  นายกเทศมนตรีเมืองทุงสง 
ไดมาคุยและขอคําปรึกษาเรื่องน้ําทวม ซ่ึงในขณะนั้นก็นึกภาพไม
ออกวาน้ําทวมทุงสงจะมีสภาพเปนอยางไร   เพราะคิดวาน้ําคงจะ
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ไหลผานในชวงเวลาสั้นๆ แตหลังจากนั้น ก็เกิดน้ําทวมจริงๆ ก็ไดเห็นความเดือนรอนที่เกิดขึ้น เม่ือ 
นํ้าทวมทุงสง คนที่เดือนรอนไมใชเฉพาะคนในเขตเทศบาลเทานั้น แตเดือนรอนกันทุกอําเภอ   

 จึงไดมีการปรึกษากับผูบริหารเทศบาลเมืองทุงสง ซ่ึงนับวามีความพรอมมากกวา อปท.อ่ืนๆ  
และอําเภอทุงสงก็เริ่มประสานกับทุกฝายใหมารวมมือกัน  โดยในชวงแรกๆ คนที่อยูตนน้ําหรือไมคอย
ไดรับผลกระทบ ก็ยังไมคอยใหความรวมมือเพราะไมคอยเดือนรอน  แตการคุยกันหลายๆ ครั้งทําให
เขาใจมากขึ้น โดยมีนายอําเภอเปนคนกลาง  จึงคอยๆ เกิดรูปธรรมของความรวมมือกันมากขึ้น  ซ่ึงก็
ตอเน่ืองเร่ือยมาจนถึงทุกวันนี้  ซ่ึงก็อาศัยสํานึกของทุกคนดวย และผูวาราชการจังหวัดในขณะนั้น ก็เห็น
ความสําคัญวา นํ้าทวมทุงสงไมไดสงผลกระทบตอสภาพพื้นที่เพียงอยางเดียว แตสงผลกระทบตอ
เศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ ดวย 

สําหรับการประชุมที่หาดใหญ ตอนแรกๆ ก็มีคําถามวาทําไมตองมาประชุมที่หาดใหญ  ซ่ึงตอง
อธิบายใหเขาใจวาหาดใหญและทุงสงมีสภาพพื้นที่ใกลเคียงกันมาก เปนแองกระทะ ที่มีภูเขาและแมนํ้า
ขนาบขาง และหาดใหญเคยประสบปญหานํ้าทวมมากอน  การมาประชุมที่น้ีจึงเปนการดูงานไปดวยวา 
หาดใหญเขามีวิธีการจัดการอยางไร 

การแกไขปญหาแบบนี้ตองใชเวลา  อยางกรณีตัวอยางผังเมืองยะลา ซ่ึงเปนที่ยอมรับวาเปนผัง
เมืองที่ดี  ซ่ึงชวยในการพัฒนาเมืองอีกหลายๆ ประเด็น  การวางผังเมืองยะลานับวาไดใชเวลาและ
พัฒนาการมาเปนระยะๆ กวาจะมาเปนกรณีตัวอยางที่ดีได  จึงอยากใหทุงสงไดทําอยางตอเน่ือง  

การลงนามความรวมมือครั้งน้ีก็นับวามีความสําคัญและมีความพรอม เพราะทุก อปท.และ
หนวยงานภายนอกไดเขามารวมมือกัน  แตก็ไมไดหมายความวาทุกอยางจะสามารถดําเนินการไปได
ตามนั้น  สิ่งที่สําคัญไปกวา ก็คือ การปฏิบัติเม่ือกลับไปแลว ซ่ึงก็เชื่อม่ันวาการทํางานนี้จะสําเร็จลุลวง 
เพราะเห็นความรวมมือที่กวางมากขึ้นเชื่อวาจากกรณีความสําเร็จเรื่องการแกไขปญหาน้ําทวมนี้  จะ
นําไปสูความรวมมือในการแกไขปญหาอ่ืนๆ ดวย   




